

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายทองแดง ศรีธรรมมา	นายก อบต. ช่อระกา	ทองแดง ศรีธรรมมา
๒	นายสมบัติ เขตจัตุรัส	รองนายก อบต. ช่อระกา	สมบัติ เขตจัตุรัส
๓	นายชัยพัทธ์ วิเชียรฉาย	รองนายก อบต. ช่อระกา	ชัยพัทธ์ วิเชียรฉาย
๔	นายปาพจน์ หาญนอก	เลขานุการนายก อบต. ช่อระกา	ปาพจน์ หาญนอก
๕	นายสมจิตร ทวีฤทธิ์	ที่ปรึกษา นายก อบต. ช่อระกา	-
๖	นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ	ปลัด อบต. ช่อระกา	ปิยาภรณ์ ศรีเกาะ
๗	นายมนูญ ประจิดร์	รองปลัด อบต. ช่อระกา	มนูญ ประจิดร์
๘	นายलगว ทงสันเทียะ	ผู้อำนวยการกองคลัง	लगว ทงสันเทียะ
๙	นายสัญญา กองขุนทด	หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม	สัญญา กองขุนทด
๑๐	นางสาวชนิดดา หาญนอก	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชนิดดา หาญนอก
๑๑	นางสาวณัฐนรี ม่วงศิลา	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน	ณัฐนรี ม่วงศิลา
๑๒	นางสาวกัลย์วิรัช พุ่มพวง	นักวิชาการพัสดุ	กัลย์วิรัช พุ่มพวง
๑๓	นายเอกชัย พลพงษ์	นายช่างโยธา	เอกชัย พลพงษ์
๑๔	นางจิตร์รัตนดา ชลังวิเชียร	นักวิชาการศึกษา	จิตร์รัตนดา ชลังวิเชียร
๑๕	นายสมพร แสงนาง	นิติกร	สมพร แสงนาง
๑๖	นางสาวยุพา พินนอก	เจ้าพนักงานธุรการ	-
๑๗	นางลำพึง อุ่นศรี	ครูผู้ดูแลเด็ก	-
๑๘	นางจงกล ไอยะไภษร	ครูผู้ดูแลเด็ก	-
๑๙	นางรยรินทร์ ชันทอง	ครูผู้ดูแลเด็ก	รยรินทร์ ชันทอง
๒๐	นางสาวชลกานต์ กีขุนทด	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ชลกานต์ กีขุนทด
๒๑	นางศศิธร พัวพัฒนพงศ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ศศิธร พัวพัฒนพงศ์
๒๒	นางพิลาวัลย์ ทองสาย	บุคลากร	พิลาวัลย์ ทองสาย
๒๓	นายสาคร กิ่งนอก	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ	-
๒๔	นางอนงษณา ข้องนอก	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ	อนงษณา ข้องนอก
๒๕	นางวันเพ็ญ เคล้าเคลือ	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ	วันเพ็ญ เคล้าเคลือ
๒๖	นางสาวประภัสสร จันทเขต	ผู้ช่วยช่างโยธา	-
๒๗	นายกิตติชัย ไอยะไภษร	นักการภารโรง	-
๒๘	นางอารีย์ อุดนอก	คนงานทั่วไป	อารีย์ อุดนอก

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายทองแดง ศรีธรรมมา -วันนี้เป็นการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

นายก อบต. ช่อระกา มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบดังนี้ ครับ

-ขอขอบคุณ พนักงานส่วนตำบล และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๗

-ขอขอบคุณ พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วม
กิจกรรม อำเภอเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-รับรอง-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว

-โครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบล (wi-fi) ประจำปี ๒๕๕๗ มีผู้มาใช้บริการ
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๕ ราย

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

สำนักปลัด

นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ สำหรับสำนักปลัด มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบดังนี้

ปลัด อบต.ช่อระกา

-การจัดงานวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ “๑๒ สิงหาคมพระบรมราชินีนาถ” พุทธศักราช ๒๕๕๗ วันอังคารที่
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านเหลื่อม กิจกรรม
ประกอบไปด้วย ภาคเช้า ส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชนทั่วไป พร้อมกัน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านเหลื่อม
ประธานเดินทางมาถึง ประธานลงนามถวายพระพรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
พิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ภาคค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัยถวาย
พระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การแต่งกาย ภาคเช้า เครื่องแบบปกติ
ขาว / สีก็คอปับตามสังกัด ภาคค่ำ ชุดไทย ชุดสากลนิยม ชุดสุภาพผ้าไทย โทน
สีฟ้า

-กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้ง
ว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
กำหนดให้วันจันทร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็น
กรณีพิเศษเฉพาะ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และให้ประชาชนร่วม
กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีหน่วยงานใดมีภารกิจในการบริการประชาชน หรือมี

ความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันดังกล่าว โดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมีให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน

-โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา จะได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร ในด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ช่อระกา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม กับการทำงานอย่างมีความสุข โดยเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ณ วัดใหม่สันติ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในส่วนรายละเอียด และกำหนดการทางงานบริหารงานบุคคล ก็ได้แจกเอกสารไปแล้วในบางส่วน ก็ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดเตรียมชุดขาว และของให้ส่วนตัวไปด้วย

กองคลัง

นายลวง ทองสันเทียะ
ผอ. กองคลัง

ขอสวัสดิ์ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับกองคลัง มีเรื่องที่จะชี้แจง ดังนี้ ครับ

- การใช้โทรศัพท์/การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน ทั้งโทรศัพท์ หรือรถยนต์ส่วนกลาง อยากให้แต่ละท่านได้ลงบันทึกการใช้ว่า ติดต่อราชการในเรื่องอะไร หรือเดินทางไปติดต่อราชการที่ไหนบ้าง
- การเบิกจ่ายพัสดุ ในครั้งต่อไปจะให้เบิกจ่ายพัสดุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานเป็นผู้เบิก
- การเขียนโครงการ ในการเขียนโครงการ เนื่องจากที่ผ่านมาทางสำนักงานตรวจเงิน หรือ สตง. ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเขียนให้ละเอียด ครอบคลุม มีความชัดเจน เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องมากที่สุด และป้องกันการถูกเรียกเงินคืน
- การตรวจประเมินของ สตง. ได้ข้อสรุป ดังนี้ การเบิกจ่ายอุดหนุนงานแข่งขันกีฬาให้กับหมู่บ้านไม่ได้ และการเบิกจ่ายเรื่องทุนการศึกษาของบุคลากร พนักงานผู้บริหาร หรือ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีระเบียบให้เบิกจ่าย

ส่วนการศึกษา

นางจิตรรัตน์ดา ชลังวิเชียร
นักวิชาการศึกษา

-โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ กำหนดเป็นวันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้น ป.๕ - ป.๖ โรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้ง ๓ แห่ง ร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดใหม่สันติ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

-โครงการทำบุญไหว้พระ ประจำปี ๒๕๕๗ กำหนดเป็นวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำ สมาชิกสภา อบต. ช่อระกา แม่บ้าน อสม.

และพนักงานส่วนตำบล โดยทำบุญไหว้พระ อำเภopakช่อง สีคิ้ว และอำเภอ
ด้านขุนทด

กองช่าง

นายเอกชัย พลพงษ์ -งานของกองช่าง ได้แก่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านนายสุข -
นายช่างโยธา นายบุญรัตน์ บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ ๗ อยู่ในระหว่างปรับแก้งานบางส่วน ครับ
-ไม่มี-

ส่วนสวัสดิการสังคม

นายสัญญา กองขุนทด ตามที่งานสวัสดิการสังคม ได้นำกลุ่มมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมคืนความสุขให้
หน. ส่วนสวัสดิการฯ ประชาชน ในเรื่องการพัฒนาอาชีพ ณ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง มีการจัด
นิทรรศการ กลุ่มนวด กลุ่มจักรสาน กลุ่มทำขนม ซึ่งเป็นโครงการที่ทางศูนย์
พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๐ นครราชสีมา จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนในแต่ละตำบล ได้มาเรียนรู้ การฝึกทำอาชีพ และการดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-การจัดทำบัญชี ผู้สูงอายุ /ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อรับเงิน
ในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ อยู่ในระหว่างการประสานข้อมูลกับสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลช่อระกา ในแต่ละหมู่บ้าน ครับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นางรวยรินทร์ ชันทอง ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเวียน มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้
ครูผู้ดูแลเด็ก -ทางสำนักงานไฟฟ้าได้มาทำการย้าย เส้าไฟฟ้าออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านขามเวียนแล้ว ทำให้พื้นที่โล่งขึ้นค่ะ

น.ส. กัลย์วิรัช พุ่มพวง สำหรับงานพัสดุ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้
นักวิชาการพัสดุ -โครงการก่อสร้างสะพาน บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ ยังไม่สามารถประกาศได้
เนื่องจาก การออกแบบยังไม่เรียบร้อย ผากทางกองช่างช่วยประสานงานให้ด้วย
-สำหรับสื่อวัสดุ การสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทางห้างหุ้นส่วน เทวัญ เป็นผู้ได้รับ
งาน ค่ะ

นายทองแดง ศรีธรรมมา สำหรับโครงการก่อสร้างของบ้านขามเวียน หากว่าดำเนินการไม่ทันภายในเดือน
นายก อบต. ช่อระกา กันยายน ๒๕๕๗ จะดำเนินการอย่างไร

นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ หากโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ ก็สามารถใช้ระเบียบสำหรับการกั้นเงิน
ปลัด อบต. ช่อระกา -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕๙ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”

-การตรวจประเมินกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๗ โดยในปี นี้ ทางจังหวัด นครราชสีมา แจ้งว่า จะกำหนดตรวจในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมกันเลย จึงขอมอบหมายให้แต่ละส่วนงานจัดเตรียมเอกสาร เพื่อรอรับการตรวจประเมิน ดังนี้

มติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามแผนพัฒนาของ อปท.

มติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร มอบหมายให้สำนักปลัด และส่วน
สวัสดิการสังคม

มติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ

มติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มอบหมายให้
กองคลัง กองช่าง และส่วนการศึกษาฯ

สำหรับการตรวจก็คงจะภายในเดือน สิงหาคม นี้

นายทองแดง ศรีธรรมมา มีท่านใดจะเสนอปัญหา หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติม หรือไม่ถ้าไม่มี ก็ขอขอบคุณ
นายก อบต. ช่อระกา ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม ครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาวณัฐ์นรี ม่วงศิลา)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายมนูญ ประจิตร)

รองปลัด อบต. ช่อระกา